

## การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต



การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ข้าพเจ้า นายเสนอ สุโนภักดิ์

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชน และเพื่อนข้าราชการทุกท่านว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานด้วยความสำนึก และตระหนักพร้อม ยอมรับผิดในการบริหารงานโดยทุกขั้นตอน จะต่อต้านการทุจริต ไม่ร่วมมือและสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ จะส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตจะส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว กันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและจะจัดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการ ทุจริตอย่างเข้มงวด



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

## การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

-การปรับตัวขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร ให้เกิดการตื่นตัวในรูปแบบของการปรับวัฒนธรรม องค์การบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วม ผู้บริหารและบทบาทในการจัดการตนเองของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้หลักการไทยแลนด์ ๔.๐ มีแนว ๕ ประการ ดังนี้

๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานให้ดีขึ้น ลดภาระทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรตระหนักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การวางแผนและการปรับใช้วัฒนธรรมการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่สำคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การแบบใดเหมาะสมกับหน่วยงานตนเองมากที่สุด

### การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน

๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรภายในและภายนอก หน่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ไทยแลนด์ ๔.๐ แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ ควรเสริมสร้างความมีวินัยความรับผิดชอบ หรือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีด้วย เนื่องจากรากฐานของพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งต้องเกิดจากท้องถิ่นมีพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความสุข มีคุณธรรม มีจิตใจที่เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง ไม่มีความเครียด สุขุม มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้ประมาณตนมีความพอเพียง เข้าใจสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น

การเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม





๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนสามารถกระทำได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจ สำหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาชาคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา นั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือในการทำพร้อมๆกัน ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

การประชุมหารือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕





๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารแนวใหม่ นั้น หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา กล้าคิด การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล เช่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น และมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะ และผู้บริหารท้องถิ่น แนวใหม่ ต้องมีความสามารถในการเป็นนักธุรกิจเพื่อหารายได้ ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรือกล่าวแบบง่ายๆ คือ การสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน

**ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนโดยส่งขายในเขตพื้นที่ตำบล อำเภอและต่างพื้นที่**

**วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕**





กลุ่มอาชีพกระติบข้าวเหนียว



๕. การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้ (Self-Management) โดยต้องประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ เครือข่ายทางสังคม เนื่องจาก ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ หน่วยงานไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพังการทำงานแบบ เครือข่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในบทบาทของท้องถิ่นจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นประชาชนมีสำนึกรักบ้านเกิดและมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจุดหลักของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ คือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นที่มีใช้การสร้างการปกครองหรือการบริหารเป็นหลักแต่เป็นการเน้นที่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพราะประชาชน คือ เจ้าของทรัพยากร เจ้าของพื้นที่ และเจ้าของอำนาจอธิปไตย

**จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ ให้ความรัก สามัคคี ณ วัดป่าบ้านขาด ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด







